

วิธีการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ ๑๘

เปิดรับสมัคร ๑ รอบเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.ปกติ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ คปก. ตามประกาศผลอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับทุน คปก. แล้ว สามารถส่งนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ผู้ช่วยวิจัย คปก. (โปรดดูเอกสารหมายเลข ๕) มาขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยได้ตามกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

การสมัครขอให้สมัครผ่านทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ <http://rgj.trf.or.th> เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน รายการเอกสารที่จะต้องส่งให้ สกว. เพื่อประกอบการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. ได้แก่

๑. ข้อมูลใบสมัครของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ผู้ช่วยวิจัย คปก. (โปรดดูเอกสารหมายเลข ๕) และได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นผู้ช่วยวิจัย ๑ ชุด โดยข้อมูลในใบสมัครนี้จะต้องตรงกับข้อมูลที่ได้บันทึกในระบบการสมัครทุน
๒. เอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด (หากมี)

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้ทุน คปก. ปกติแล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษา คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ ๕ ปีหลัง

การสมัครขอให้สมัครผ่านทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ <http://rgj.trf.or.th> เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามที่กำหนดให้ สกว. ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยรายการเอกสารที่จะต้องส่งให้ สกว. เพื่อประกอบการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. ได้แก่

๑. ข้อมูลใบสมัครของอาจารย์ผู้สมัคร ๑ ชุด ที่ลงนามแล้ว โดยข้อมูลในใบสมัครนี้จะต้องตรงกับข้อมูลที่ได้บันทึกในระบบสมัครทุน
๒. สำหรับหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ซึ่งยังไม่เคยส่งข้อมูลหลักสูตรให้ คปก. ขอให้ส่งเอกสารเล่มหลักสูตร และเอกสารมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติหลักสูตรด้วย
๓. ข้อมูลใบสมัครของนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ผู้ช่วยวิจัย คปก. (โปรดดูเอกสารหมายเลข ๕) และได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นผู้ช่วยวิจัย ๑ ชุด โดยข้อมูลในใบสมัครนี้จะต้องตรงกับข้อมูลที่ได้บันทึกในระบบการสมัครทุน
๔. เอกสารประกอบการสมัครตามที่กำหนด (หากมี)

อนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลของนักศึกษาจำนวนมากในช่วงปลายของกำหนดปิดรับสมัคร ซึ่งอาจทำให้ระบบติดขัดได้ จึงขอแนะนำให้ดำเนินการสมัครทุนก่อนถึงวันที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบได้ภายใน ๑๔ วัน หลังจากวันที่ส่งใบสมัคร แต่ต้องไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น ระบบจะปิดและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้อีก

คปก. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบและมีสิทธิได้เข้ารับการพิจารณาทุน และผู้สมัครที่ส่งเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและยังไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา บนเว็บไซต์ คปก. ภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่ข้อมูลในระบบของผู้สมัครแต่ละท่านปิดแล้ว ผู้สมัครจึงควรส่งเอกสารทางไปรษณีย์ทันทีภายหลังจากการส่งใบสมัครทางเว็บไซต์

สำหรับผู้สมัครที่สมัครและส่งเอกสารในช่วงปลายของกำหนดปิดรับสมัคร (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป) กรุณาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารก่อนส่ง ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ คปก. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งและติดตามเอกสารที่ขาด ซึ่งท่านจะเสียสิทธิในการเข้ารับการพิจารณาทุนได้

หมายเหตุ

๑. คปก. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบสมัครที่กรอกข้อมูลและมีเอกสารแนบไม่ครบถ้วน และใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ตรงกับที่บันทึกในเว็บไซท์
๒. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ง ๒ กลุ่ม ที่เสนอชื่อนักศึกษามาและนักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณาได้รับทุน คปก. รุ่นที่ ๑๘ ไม่สามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอทุนรุ่นที่ ๑๘ ซ้ำ ขอให้ผู้สมัครรับทุนรุ่นที่ ๑๘ ต่อไป